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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

*************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
 2. นางอรพรรณ  ปันปูนทราย  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

3. นายเอนก มูลค าหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
4. นายอนุวัตร  มะโนค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
5. นางวิไล  ชาวไชย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
6. นางศรีนวล  จันทาพูน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
7. นางลัดดา  ปรารมภ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
8. นายจรัญ  สันทะบุตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
9. นายนัณฐกริช  นวนพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
10. นางสัณห์สินี  ค าหล้าทราย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
11. นายธนวัฒน ์ พัวตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
12. นางจีรวรรณ  อุดมครบ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางกนกรัฐ  เหล่าสามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย (ลาคลอดบุตร) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล  เมืองค า   นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
2. นางสุปราณี  มาละดา   รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
3. นายทนงศักดิ์  กิตยานุรักษ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
4. นายสมบูรณ์  อรินต๊ะทราย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
5. นายเสกสรร  เยาตาทราย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
6. นางนนทรส  อ่ินค า   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางกรณิศ  จีมะวงษ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายพฤหัส  แก้วหล้า   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสุพสั  โชต ิ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวทิชากร  อรินต๊ะทราย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางวนิดา  จันทะบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
12. นายชาญชัย  กันทากาศ  นิติกรช านาญการ 

- เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม (เวลา 09.30 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลต าบล                  
สันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อผู้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายเข้าห้องประชุม 
และเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย กล่าวเปิดการประชุม 

/ นายเฉลิม... 
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นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล                 
สันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 และขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว และหากสมาชิก 
สภาฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดน าแจ้งต่อที่ประชุม 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 42 บรรทัดที่ 25 จาก ถนนข้างอู่ซ่อมรถ
ช่างสกล แก้ไขเป็น ถนน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ซอยข้างโรงน้ าแข็ง  

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม ่

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว 
และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2566 โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ขอได้
โปรดน าแจ้งต่อที่ประชุม... 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอทบทวนรายงานการประชุม หน้าที่ 3 เรื่องการจัดซื้อรถกระเช้า มีความ
คืบหน้าอย่างไรบ้าง 

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ปลัดเทศบาลฯ ได้มีการชี้แจงไปแล้วในเบื้องต้นในการประชุมครั้งที่แล้ว                      
ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาของการน าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
และร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จะมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนก็จะมีระยะเวลาในการด าเนินการ โดยรายละเอียด
ขอให้ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงต่อไป 

นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อม
ติดตั้งชุดไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ได้ผ่านขั้นตอนของการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและข้ันตอนการก าหนดราคากลางแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการน า 

 
/ รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ และในระบบe-GP ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบ การ 

ซึ่งเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิป
เมนท์ จ ากัด ได้ส่งหนังสือวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก
ดังกล่าว  โดยขอให้มีการแกไ้ขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 3 ประเด็น  

ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะ เพ่ือพิจารณาว่าจะคงตามร่างประกาศเดิมหรือเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อเสนอของบริษัทดังกล่าว ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 5 วัน และจะน าร่าง
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ ที่พิจารณาแล้ว  ลงประกาศในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ 
และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง อีกครั้งหนึ่ง 

ประกอบกับ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว คาดว่าไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
และเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น ในวาระถัดไป จะมีญัตติขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อฯ เพ่ือให้สภาเทศบาล 
ไดพิ้จารณาต่อไป 

นายจรัญ สันทะบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากสภาเทศบาล ได้มีการอนุมัติให้โอนงบประมาณในการจัดซื้อรถกระเช้า
ไปนานแล้ว แต่กระบวนการจัดซื้อใช้เวลานานพอสมควร ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย 
เนื่องจากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้รถดังกล่าวโดยเร่งด่วน ในการซ่อมแซมไฟฟ้าหรือขึ้นที่สูง               
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กรณีการจัดซื้อรถกระเช้าฯ ขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่า  ได้มีการอนุมัติโอน
งบประมาณและกันเงินงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเท
ท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เมื่อปลายปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง                  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รัดกุม เนื่องจากที่ผ่านมาหลาย
หน่วยงานที่มีการจัดซื้อรถกระเช้าฯ มักจะถูกผู้ประกอบการบางรายร้องเรียนไปยังหน่วย
ตรวจสอบต่างๆ เช่น ปปช.ว่ามีการก าหนดคุณลักษณะที่ เ อ้ือประโยชน์ ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง จนท าให้เจ้าหน้าที่ต้องถูกด าเนินคดีและถูกด าเนินการทาง
วินัย ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลต าบลสันทรายไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านทาง
วิศวกรรมยานยนต์ หรือด้านเทคนิคเฉพาะ ประกอบกับ การที่จะขอความอนุเคราะห์
บุคคลหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่อนข้างหายาก ซึ่งทางเทศบาลต าบลสันทรายได้มีการขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอ
ตัวบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวะ ยานยนต์ เพ่ือมาเป็น
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
อนุเคราะห์ไป กระผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถกระเช้า
ดังกล่าว เพราะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง รัดกุม ครบถ้วนในการกระบวนการต่าง ๆ  

 
 

/ นายเฉลิม... 
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นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว เพ่ิมเติม
อีกหรือไม่...เมื่อไม่มีท่านใดต้องการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2567  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ประชุมสภาเทศบาลเมื่อครั้งที่แล้ว ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้ว และที่ประชุมได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  
08.30 น.– 16.30 น. นั้น    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 51 ก าหนดว่า “ การพิจารณาในวาระท่ี 2 นี้ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมได้              
ลงมติเป็นอย่างอื่น”    

เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดได้เสนอค าแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าให้คงร่าง
เดิมเอาไว้ ... 

โดยรายละเอียด ขอให้นายจรัญ สันทะบุตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัตฯิ เป็นผู้ชี้แจง ขอเรียนเชิญ… 

นายจรัญ สันทะบุตร 
ประธานคณะกรรมการ
แปรฯ 

- ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบล                
สันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม              
๒๕66 ได้คัดเลือกกระผม นายจรัญ สันทะบุตร , นางวิไล ชาวไชย , นางลัดดา ปรารมภ์, 
นายนัณฐกริช นวนพนัส และนายธนวัฒน์ พัวตระกูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิจการสภาฯ  

สืบเนื่องจากที่ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลสันทราย   
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2566 ได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว และได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น.  นั้น  

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49  

 
 
 

/ เนื่องจาก... 
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เนื่องจากระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายผู้ใด เสนอค าแปรญัตติเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง                
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 แต่อย่างใด และที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้  โดยไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อความใด และให้ประธานกรรมการแปรญัตติฯ รายงานต่อ
ประธานสภาเทศบาลต าบล สันทราย เพือ่น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสันทราย ในการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบล   สันทราย สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2566 ต่อไป   

จึงขอน าแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่... 

ที่ประชุม - ไม่มี 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 วาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติ
เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามี
สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบ
ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดิมไว้ โดยไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อความใด ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ                    
ได้รายงานหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 4.2  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2567 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ก าหนดว่า “การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา... 

ที่ประชุม - ไม่มีการอภิปราย 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสันทรายอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า
จะเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นี้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ โดยการ
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 

/ ญัตติ... 
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 4.3 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ… 

นายธนพล เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                  
ในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน 497,500.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย

บาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ดังนี้   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 2 
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่ อสร้ างถนน คสล .ห มู่ที่  1 บ้ านสันทราย (กองช่ า ง )             
จ านวน 199,700.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 85.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ในการเทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 348 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

1/2566 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 3 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  4 บ้านเด่น (กองช่าง)จ านวน 

297,800.- บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเด่น บริเวณหน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลสันทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ในการเทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 528.50 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

1/2566 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 2  
 
 
 
 

/ เหตุผล... 
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เหตุผล 
1. เทศบาลต าบลสันทรายได้รับการร้องเรียนจากนายประสิทธิ์  สอนราช 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ว่าช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขังบริเวณซอยข้างอู่สกลการช่าง 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรมาล าบาก ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความ
เดือดร้อน ร้องขอให้เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการด า เนินการแก้ไข ตามหนังสือ
ร้องเรียน ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566                    

จากการส ารวจของกองช่าง พบว่า ถนนบริเวณซอยข้างอู่สกลการช่าง หมู่ที่ 1 
บ้านสันทราย มีลักษณะเป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง 
ระยะทางประมาณ 85 เมตร เห็นควรด าเนินการก่อสร้างเป็นถนน  

2.  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในที่ประชุม นายจรัญ สันทะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล                
สันทราย ได้ร้องเรียนเรื่องถนน บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย                    
มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก เป็นเหตุท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

 จากการส ารวจของกองช่าง พบว่า ถนนบริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบล
สันทราย เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                     
มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันพ้ืนผิวจราจรถนน เป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดช ารุด
แตกร้าว เนื่องจากเป็นถนนที่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน และมีผู้สัญจรผ่านไปมา
ค่อนข้างมาก ท าให้พื้นผิวถนนเกิดการเสื่อมสภาพลง  ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวก 
เห็นควรด าเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นถนน คสล.ระยะทางประมาณ 86 เมตร 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน  
ประกอบกับ เทศบาลต าบลสันทรายไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่อาจรอจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไปได้ จึงมีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
โดยใช้จ่ายเงินสะสม       

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ขอแก้ไข งานและประเภทรายจ่ายในญัตติดังกล่าว ดังนี้ 
         งานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขเป็น งานก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค แก้ไขเป็น ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

/ (1) ให้กระท า... 
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(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบ 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

ในการนี้ กองคลังได้จัดท ารายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบ
แสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) ของเทศบาลต าบลสันทราย ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม
2566 ตามที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   
                                                                จ านวน  28,721,067.32  บาท 
- หัก ส ารองตามระเบียบฯ                                 จ านวน    6,581,204.55  บาท 
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลักหักส ารองตามระเบียบ                                                        
                                                                จ านวน  22,139,862.77  บาท 
- หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน           จ านวน       288,200.-     บาท 
- บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน        -      บาท 
        รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม   
                                                                 จ านวน           3,368.-    บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
                                                                จ านวน  21,855,030.77  บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ... 

นายอนุวัตร มะโนค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย และโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเด่น เหตุใดจึงมีความกว้างแตกต่างกัน และพ้ืนที่จริงของ
หมู่ที่ 1 มีความกว้างเท่าใด ถ้ามี 5 เมตร ควรถมดินไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ให้เต็ม
พ้ืนที ่

นายพฤหัส แก้วหล้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- พ้ืนที่ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 มีความกว้างเฉลี่ย 4.50 - 5 เมตร จึงลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ทั้งนี้ จะขอความอนุเคราะห์ผู้รับเหมาให้ลง
ดินลูกรังเต็มพ้ืนที่ 

/ ในส่วน... 
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- ในส่วนการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 หน้าส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย 
ขนาดความกว่าง 6 เมตร เท่ากับความกว้างของถนนเดิมซึ่งเป็นแอสฟัลติกส์คอนกรีต 

นายธนพล เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- สาเหตุที่มีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แทนถนนเดิมที่เป็นถนนลาดยางนั้น 
เนื่องจากถนน คสล. จะมีความแข็งแรง ทนทาน กว่าถนนลาดยาง ซึ่งถนนหน้าส านักงาน
เทศบาลปัจจุบันเป็นถนนลาดยางและเป็นทางแยกที่มีรถวิ่งผ่านตลอด รวมถึงรถเกี่ยวข้าว 
ประกอบกับพ้ืนถนนเดิมเป็นดินลูกรัง ท าให้ถนนทรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งต่างกับถนนฝั่ง
ไปทางบ้านสันทราย ที่ยังไม่ช ารุด เสียหาย เพราะพ้ืนถนนเดิมเป็นคอนกรีตและมีการปู
ทับด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต จึงท าให้มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ถนน หมู่ที่ 1 ที่จะก่อสร้าง พ้ืนถนนบดอัดแน่นหรือยัง เนื่องจากเป็นถนนใหม่ 
เกรงว่าจะทรุดตัว 

นายธนพล เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- ถนนหมู่ที่ 1 มีการท าทางเป็นถนนดินลูกรังมาหลายปีแล้ว แต่เพ่ิงจะมีการ
น าเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ฯ 

นายจรัญ สันทะบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เคยมีการน าหินคลุกมาลงแล้ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ในเบื้องต้น 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้กองช่างดูแลควบคุมการก่อสร้างถนน คสล.ดังกล่าว  เป็นพิเศษด้วย 
เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน 

- ที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ขอเรียนเชิญ 
- เมื่อไม่มีท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว และไม่มีท่านใด

เห็นเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายอยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม  เพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ตามที่
นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ และขอให้ลงมติแยกเป็น
รายโครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1 บ้านสันทราย (กองช่าง) จ านวน 
199,700.- บาท    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเด่น (กองช่าง) จ านวน 297,800.- 
บาท   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 4.4 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ได้กันเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ได้กันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่าน
แล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ... 

/ นายธนพล... 
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นายธนพล  เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ได้กัน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน               
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลสันทราย เ พ่ือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปอีก 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567) รายละเอียดดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน  2,500,000.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุด
เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 คัน  

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลสันทรายได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
บรรทุก  6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครน ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า จ านวน 2,500,000.- บาท และได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จากสภาเทศบาลต าบลสันทราย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ไปแล้ว นั้น    

เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายพร้อม
ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อยู่ในขั้นตอนของการน ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลสันทราย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ  และประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว คาดว่าไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุด
เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 2,500,000. -บาท ไปอีก 1 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 

 
/ ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้   

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง
แล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทรายเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ... 

ที่ประชุม - ไม่มี 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายอยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่า จะพิจารณาให้อนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ได้กันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 4.5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรีได้
แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ. 

นายธนพล  เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
/ หลักการ... 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณจ านวน 
24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้

สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 148) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราว  จ านวน   15,000.-  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและอ่ืน ๆ แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

งบประมาณคงเหลือ จ านวน 15,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน 15,000.- 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 148) 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม   จ านวน  10,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืน แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

งบประมาณคงเหลือ จ านวน 10,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน 9,000.- บาท 
(เก้าพันบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลดจ านวนทั้งสิ้น 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)   จ านวน    -   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 
/ - เป็นไป... 
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 

- เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน   -  บาท  ขอโอนเพ่ิม จ านวน 24,000.- บาท              

(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0028 ของกองการศึกษา 
ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดการช ารุด และอยู่ระหว่าง
การซ่อมบ ารุง ประกอบกับ เครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา จ านวน 1 เครื่อง  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลสันทรายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น 

ทั้งนี ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย  เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ... 

ที่ประชุม - ไม่มี 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายอยู่ในที่ประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนตามที่
นายกเทศมนตรีฯ  ได้เสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

  4.6 ญัตติรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ได้เสนอญัตติ รายงานผลการประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี        
พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้
นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย ได้พิจารณา
ต่อไป ขอเรียนเชิญ... 

/ นายธนพล... 
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นายธนพล  เมืองค า
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย  
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
หลักการ 

รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และ
น าไปใช้เป็นสัดส่วนในการประกอบการพิจารณาส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(www.odloc.go.th)  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้น าผลการประเมินรายงานที่
ประชุมสภาเพ่ือทราบ   

ดังนั้น จึงขอรายงานผลประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังกล่าว ให้สภาเทศบาลต าบล       
สันทรายได้รับทราบต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามที่ประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ... 

ที่ประชุม - รับทราบ โดยไม่มีการสอบถามหรืออภิปราย 
นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมแล้วและไม่มีท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญ
ครับ 

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอน าเรียนในที่ประชุม เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กระผม
ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับท่าน ส.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอแม่จัน ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าตึง เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพ้ืนที่ ซึ่งกระผมก็ได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตในพ้ืนที่ต าบลสันทราย โดยเฉพาะ 

/ ปัญหา... 
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ปัญหาน้ าท่วม จึงได้มีการนัดหมายกับท่านส.ส.ปิยะรัฐชย์ฯ เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
สันทราย โดยจะมีการเชิญผู้แทนของ เทศบาลต าบลสันทราย อบต.สันทราย อบต.     
จอมสวรรค์ , ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การประชุมด้วย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว อาจจะมีการลงส ารวจตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่เป็นปัญหา                        

ในการนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จัดเตรียมปัญหาเพ่ือน าเสนอให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง และขอให้กองช่าง
จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลต าบลสันทรายไว้ด้วย 

นายอนุวัตร มะโนค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ ได้ไปส ารวจฝายกั้นน้ าสีเสียด และฝายห้างต่ า บ้านดง                       
ไม่ทราบว่าได้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่ หรือมีความคืบหน้าอย่างไร  

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- จากการที่ได้ไปส ารวจพ้ืนที ่และรับฟังปัญหาจากชาวนาผู้ใช้น้ า คงจะท าเป็นช่อง
ระบายน้ า ระบายทราย และดักเศษสวะ โดยจะให้ช่างออกแบบและประมาณราคาไว้  
คาดว่าจะน าเสนอสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคม 2566 เนื่องจากช่วง
นี้เป็นฤดูฝน ไม่สามารถด าเนินการได้ 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอแจ้งเรื่องฝายบ้านโพธนาราม ตอนนี้มีทราย และเศษสวะติดตรงหน้าฝายเป็น
จ านวนมาก เกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานจะเอาออกล าบาก ขอให้ด าเนินการด้วย 

- อีกเรื่องทราบมาว่าทางบ้านเด่น จะสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงหัวฝายบ้ าน
เด่น เกรงว่าจะไปปิดกั้นทางเดินข้ามไปยังทางบ้านโพธนาราม และหากจะมีการขุดลอก
หน้าฝายฯรถบรรทุก หรือรถแบคโฮ จะไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ ฝากทางผู้บริหาร
ให้ตรวจสอบด้วย 

นายธนพล เมืองค า 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการรื้อเศษสวะบริเวณหน้าฝายฯ ออก 
เนื่องจากหากจะจ้างรถแบคโฮ อาจจะไม่คุ้มค่าเนื่องจากปริมาณงานไม่มาก  

- ในช่วงหน้าแล้ง จะพบว่ามีทรายไหลมากองอยู่บริเวณหน้าฝายจ านวนมาก และ
กีดขวางทางไหลของน้ า จึงขอให้ทางหมู่บ้านโพธนาราม มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือเพ่ืออนุญาตให้มีการขุดลอกหน้าฝายเพ่ือเอาทรายออก แล้วน าส่งให้เทศบาลต าบล
สันทราย เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ในส่วนการก่อสร้างอาคารฯของหมู่ที่ 4 บ้านเด่น จะให้กองช่างไปตรวจสอบและ
วัดพ้ืนที่จริงก่อนด าเนินการ โดยจะต้องมีพ้ืนที่เป็นทางเข้าออก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมา 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ที่ประชุมท่านใด มีเรื่องที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่...   
- ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องที่จะน าแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภา

เทศบาลต าบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 ณ บัดนี้... 

เลิกประชุม  เวลา 10.30 น. 

 
(ลงชื่อ)    ชาญชัย กันทากาศ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายชาญชัย กันทากาศ)      
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

/ (ลงชื่อ)... 
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 (ลงชื่อ)  ทิชากร อรินต๊ะทราย   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
       (นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย)     
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 
 
 (ลงชื่อ)    จีรวรรณ อุดมครบ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีรวรรณ อุดมครบ)      
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 

 
(ลงชื่อ)  อนุวัตร  มะโนค า  (ลงชื่อ)   เอนก มูลค าหล้า (ลงชื่อ)  ศรีนวล จันทาพูน 
         (นายอนุวัตร  มะโนค า)                      (นายเอนก มูลค าหล้า)               (นางศรีนวล จันทาพูน)   
          ประธานกรรมการฯ                                  กรรมการฯ        กรรมการฯ 
 

(ลงชื่อ)   ลัดดา ปรารมภ์       (ลงชื่อ)    กนกรัฐ เหล่าสามารถ     
         (นางลัดดา ปรารมภ์)                 (นางกนกรัฐ เหล่าสามารถ)     
               กรรมการฯ         กรรมการและเลขานุการฯ 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 
 

    (ลงชื่อ)      เฉลิม อรินต๊ะทราย       
                (นายเฉลิม อรินต๊ะทราย) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลสันทราย 

 

 


